

\*

## **BẢN TIN SỐ 5**

**Tình hình dịch bệnh Covid-19**  
*(Tính đến 7 giờ 30 ngày 18/02/2020)*

### **I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH**

#### **1. Tình hình chung**

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 7 giờ 30, ngày 18/2/2020:

<b>Tình hình</b>	<b>Số ca nhiễm</b>	<b>Tử vong</b>	<b>Nghi nhiễm</b>	<b>Bình phục</b>	<b>Số ca âm tính</b>
Thế giới	73.332	1.876		12.687	
Trung quốc	72.359	1.868	6.242	12.552	
Việt Nam	16	0	61	7	1.111

Đến ngày 18/02/2020, tổng số có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục cho học sinh nghỉ học, trong đó có 56 tỉnh, cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cho nghỉ học đến hết tháng 3/2020 (*nguồn: Tuoitre.vn*).

Theo China Daily ngày 17/2, Cục quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc đã cho phép bán ra thị trường thuốc chống vi rút corona chủng mới có tên Favilavir. Đây là một loại thuốc chống sốt rét nhưng được bổ sung vào phác đồ điều trị các bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc; kết quả cho thấy các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đã có dấu hiệu tốt khi sử dụng thuốc trong điều trị bệnh. Đây là sản phẩm thuốc chống vi rút corona mới đầu tiên được cấp phép sản xuất ở Trung Quốc (*nguồn: Tuoitre.vn*).

#### **2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối**

Theo thông tin từ các đảng ủy trực thuộc, tính đến ngày hôm nay (18/2/2020), toàn Đảng bộ Khối ghi nhận chưa có trường hợp lây nhiễm bệnh hoặc bị cách ly do nghi ngờ nhiễm vi rút Cô - rô - na.

Trung tâm cấp cứu mở-TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẵn sàng huy động 150 máy thở, xe cứu thương, lều bạt dã chiến, mặt nạ và nhiều trang thiết bị khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (*nguồn: Vinacomin.vn*).

Chung tay thực hiện hỗ trợ khách hàng thiệt hại do dịch Covid - 19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã chỉ đạo các chi nhánh chủ động làm việc với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 để kịp thời áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn. Theo đó, Agribank sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay, linh hoạt đối tượng đầu tư thay thế phù hợp; cân đối đáp ứng nhu cầu vốn cho vay mới nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh; rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 như các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, xuất khẩu. Ngoài ra, trang bị nước rửa tay miễn phí và phát khẩu trang cho khách hàng đến giao dịch tại quầy. Cử cán bộ hướng dẫn khách hành khi đến giao dịch thực hiện cách phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (nguồn: fanpage Agribank).

## **II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH**

Ngày 13/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do vi rút corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (*Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 14/2/2020 của Văn phòng Chính phủ*).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả đồng thời nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng kiểm soát tốt, tập trung phòng chống dịch Covid - 19 với tinh thần khẩn trương quyết liệt, bình tĩnh, trách nhiệm; xây dựng kịch bản phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương chủ động ứng phó hiệu quả và các giải pháp quyết liệt đồng bộ, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid - 19.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội để ứng phó với diễn biến của dịch.

## **III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH**

**Câu hỏi: Uống tamiflu có phòng được viêm phổi cấp do COVID-19?**

**Trả lời:** Tamiflu là tên của một loại thuốc chống virus gọi là oseltamivir, được FDA cấp phép lưu hành. Oseltamivir là các chất ức chế neuramidase, tác động theo cơ chế ngăn chặn không cho virus cúm sao chép trưởng thành và phóng

thích ra khỏi tế bào. Các thuốc này có tác dụng điều trị trong cả cúm A và cúm B. Thuốc có tác dụng điều trị và dự phòng cúm ở những người đã tiếp xúc với người bệnh mà chưa có triệu chứng. Thuốc có thể giúp rút ngắn thời gian mắc cúm khoảng 1 ngày, giảm tỉ lệ mắc cúm trong điều trị dự phòng cúm mùa. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc chỉ được phát huy khi sử dụng sớm, trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên. Nếu sử dụng muộn, thuốc không những không có hiệu quả điều trị mà còn làm gia tăng sự kháng thuốc.

Theo Quyết định 125-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nCoV, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu virus Corona. Các thuốc hiện nay chỉ dùng để hỗ trợ điều trị triệu chứng bệnh do virus Corona gây ra như: ho, sốt, rối loạn điện giải, viêm phổi, suy thận. Các thuốc dùng cơ bản là thuốc giảm ho, giảm sốt, dịch bù rối loạn điện giải, kháng sinh, chống viêm...

Phác đồ điều trị viêm phổi cấp do virus Corona của Bộ Y tế cũng đã phân rõ 5 loại biến chứng hay gặp, tương ứng với từng phác đồ: viêm phổi nhẹ; viêm phổi nặng; hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tính; nhiễm trùng huyết; sốc nhiễm trùng. Các trường hợp này sẽ được điều trị thuốc kháng sinh tùy theo mức độ. Điều này có nghĩa, thuốc tamiflu không có tác dụng trong việc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra. Thuốc không có tác dụng tiêu diệt virus Corona.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế phê duyệt, việc sử dụng tamiflu để phòng ngừa cúm cần được xác định cụ thể với từng trường hợp dựa vào tình huống và yêu cầu; dựa trên những thông tin về đặc tính của virus cúm lưu hành, về các mẫu nhạy cảm thuốc cúm cho mỗi mùa.

Trong báo cáo sau lưu hành, nhà sản xuất cũng lưu ý đã phát hiện trường hợp sốc phản vệ và phản ứng da nghiêm trọng bao gồm hoại tử thương bì nhiễm độc và phát ban đa hình thái khi dùng tamiflu. Việc lạm dụng tamiflu cũng sẽ dẫn đến hiện tượng giảm nhạy cảm hay đề kháng của virus cúm với các thuốc ức chế neuraminidase, điều này khiến các đại dịch cúm có thể sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với con người.

Trên đây là Bản tin số 5 về tình hình dịch bệnh Covid-19. Văn phòng Đảng ủy Khối trân trọng kính gửi các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các ban, đơn vị.

**VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI**